



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประจำปี 2564

จดหมายข่าว
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



The Office of Academic Promotion and Registration

มาตรฐานวิชาการ บริการด้วยใจ กันสมัยด้วยเทคโนโลยี

การจัดการเรียนการสอนภาคปกติ

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2564 มหาวิทยาลัยมีนโยบายลดความคับคั่งของจำนวนนักศึกษาที่จะเข้ามาใช้พื้นที่จัดการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยและเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

1. รายวิชาที่ไม่มีชั่วโมงสอนภาคปฏิบัติ เช่น 3(3-0-6) หรือ 2(2-0-4) ให้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยแบ่งสัดส่วนการสอนแบบออนไลน์ และการสอนในชั้นเรียนในอัตราส่วนร้อยละ 50 ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จะดำเนินการจัดตารางสอนให้กับรายวิชาที่ไม่มีชั่วโมงฝึกปฏิบัติให้ใช้ห้องเรียน 1 ห้องต่อ 2 รายวิชา โดยตารางเรียนและตารางสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2564 จะปรากฏดังนี้

- รายวิชาที่ปรากฏข้อความ “สอนในชั้นเรียนสัปดาห์ที่ / สอนออนไลน์สัปดาห์คู่” ให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนสัปดาห์ที่ 1, 3, 5, ...,15 และสอนแบบออนไลน์ในสัปดาห์ที่ 2, 4, 6, ...,16

- รายวิชาที่ปรากฏข้อความ “สอนในชั้นเรียนสัปดาห์คู่ / สอนออนไลน์สัปดาห์ที่” ให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนสัปดาห์ที่ 2, 4, 6, ..., 16 และสอนแบบออนไลน์ในสัปดาห์ที่ 1, 3, 5, ...,15

*****ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสัปดาห์คู่หรือคู่ได้จากปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย*****

2. ผู้สอนสามารถนัดหมายผู้เรียนได้โดยใช้ระบบ “ติดต่อกับนักศึกษาในรายวิชา” ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เมนู “ระบบบริการการศึกษา”



การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้

● **ภาคปกติ** รอบรับตรงอิสระ ระหว่างวันที่ 3 - 10 มิถุนายน 2564 และรอบคัดเลือกทั่วไป ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง/เทียบโอน) ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2564

● **ภาค กศ.ปช.** รอบสอบคัดเลือกทั่วไป ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 18 กรกฎาคม 2564

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดสอนและสมัครสอบคัดเลือกได้ทางเว็บไซต์ <http://entrance.nrru.ac.th/>

ประกาศ

แจ้งย้ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอยู่ระหว่างการย้ายที่ทำการใหม่ไปยังอาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ในระหว่างการย้ายผู้รับบริการยังคงติดต่อขอรับบริการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 1 ได้ และหากการให้บริการไม่ได้รับความสะดวกต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

กำหนดการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 13

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานสหกิจศึกษาที่จะต้องดำเนินการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 13 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม
7 มิถุนายน 2564	ประกาศรายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา
14-18 มิถุนายน 2564	อบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา

หมายเหตุ กำหนดการต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม



สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 9130,9133,9137

โทรสาร 0-4424-4739

การเสนอขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะเสนอขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาแก่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละระดับ ดังนี้

- ระดับปริญญาตรี จำนวน 89 ราย
- ระดับปริญญาโท จำนวน 8 ราย
- ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ราย

ในการนี้ ขอประชาสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษาโปรดแจ้งนักศึกษาติดตามตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาได้ทางเว็บไซต์ <http://reg.nrru.ac.th/> หัวข้อ “รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา” ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้ติดตามกำหนดการรับเอกสารทางการศึกษาได้ทางเว็บไซต์ <http://apro.nrru.ac.th/> หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”

กำหนดการออกปฏิทินการศึกษา

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบกำหนดการออกปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 2563-2565 เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการจัดรับนักศึกษาตามระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (TCAS) และเพื่อให้ปฏิทินการศึกษาของทั้ง 2 ภาค มีระยะเวลาจัดการเรียนการสอนที่ใกล้เคียงกัน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรติดตามการเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกปฏิทินการศึกษาได้ทางเว็บไซต์ <http://apro.nrru.ac.th/> หัวข้อ “ปฏิทินการศึกษา”

NRRU Notices แอปพลิเคชันแจ้งเตือนข่าวสาร



ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและคณาจารย์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน NRRU Notices เพื่อติดตามการแจ้งเตือนข่าวสารและกิจกรรมทั่วไปต่าง ๆ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้งนี้ สามารถค้นหาชื่อแอปพลิเคชันได้จากทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาภาค กศ.ปช. ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาตกค้างภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ทางเว็บไซต์ <http://tabien.nrru.ac.th/nrrureg> ได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม - 21 กรกฎาคม 2564 หากนักศึกษารายใดที่ลงทะเบียนเรียนร่วมเพื่อขอเทียบผลการเรียนระหว่างหลักสูตรเก่าและหลักสูตรใหม่ ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเทียบและเปลี่ยนรหัสวิชา (คร.16) ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

ในกรณีสถานะคำร้องปรากฏ “ยกเลิกคำร้อง” เนื่องจากไม่สำเร็จการศึกษาในรอบอนุมัติที่ผ่านมาให้นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบอีกครั้ง และติดตามกำหนดการประกาศรายชื่อผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาได้ทาง Facebook Fanpage : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การตรวจสอบผลการศึกษสำหรับผู้ปกครอง

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้พัฒนาระบบตรวจสอบผลการศึกษสำหรับผู้ปกครอง เพื่อตรวจสอบผลการศึกษา ปฏิทินการศึกษา ตารางเรียน ตารางสอบ และภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษา ทั้งนี้ สามารถเข้าใช้ระบบได้ตามวิธีการ ดังต่อไปนี้



1. เข้าเว็บไซต์ <http://reg.nrru.ac.th/>
2. เลือก “ระบบสำหรับผู้ปกครอง” หรือ สแกนจากคิวอาร์โค้ดป้อนรหัสนักศึกษาและรหัสบัตรประชาชนและกดยืนยันเพื่อเรียกดูข้อมูลตามลำดับ

สร้างเกราะป้องกัน COVID-19

กรุณาสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
ก่อนเข้ามาใช้บริการทุกครั้ง

